

Chúa Nhật tuần XXIII mùa thường niên năm C

⇒ Ai trong loài người có thể biết được ý định của Thiên Chúa? Hay ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn? Vì những ý tưởng của loài hay chết thì mập mờ, và những dự định của chúng tôi đều không chắc chắn. Vì xác hay hư nát làm cho linh hồn ra nặng nề, và nhà bụi đất làm cho lý trí hay lo lắng nhiều điều ra nặng nề.

Ai hiểu thấu Thánh ý của Chúa, nếu Chúa không ban sự khôn ngoan, và không sai Thánh Thần Chúa từ trời cao xuống. Như thế, mọi đường lối những kẻ ở dưới đất được sửa lại ngay thẳng, và loài người học biết những sự đẹp lòng Chúa. Vì, lạy Chúa, những ai sống đẹp lòng Chúa từ ban đầu, thì được ơn cứu độ nhờ sự khôn ngoan. (Kn 9:13-18)

⇒ Con thân mến, Phaolô già nua, và hiện đang bị cầm tù vì Đức Giêsu Kitô, cha nài xin con cho Ônêsimô, đưa con cha đã sinh ra trong xiềng xích. Cha trao nó lại cho con.

Phần con, con hãy đón nhận nó như ruột thịt của cha. Cha cũng muốn giữ nó lại để thay con mà giúp đỡ cha trong lúc cha bị xiềng xích vì Tin Mừng. Nhưng vì chưa biết ý con, nên cha không muốn làm gì, **để việc nghĩa con làm là một việc tự ý, chứ không vì ép buộc** (Plm 9b-10. 12-17)

⇒ Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. **Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta. Bất kỳ ai trong các người không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta**”. (Lc 14, 25-33)



- ⇒ “... Ai hiểu thấu Thánh ý của Chúa, nếu Chúa không ban sự khôn ngoan, và không sai Thánh Thần Chúa từ trời cao xuống”
- +> Đức Chúa phán: “Ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các ngươi, Đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối Ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, Thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi bao nhiêu thì Ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi bấy nhiêu”
- +> Ai trong ACE chúng ta cũng đã hơn một lần ca thán: “... sao mà đời KHỔ thế này?...” và như để tự an ủi: “... ừ! **Đời là bể khổ!**...”
- +> Có lẽ câu (Kn.9:15) từ sách Khôn Ngoan và câu (Is. 55:8-9) từ ngôn sứ Isaia nêu trên bổ túc cho nhau để trả lời cho câu hỏi của ACE mình.



+> “... để việc nghĩa con làm là một việc tự ý, chớ không vì ép buộc...”



Đức Giêsu đã chẳng dạy : “... Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đầy thôi.” (Lc 17:10) đó sao?

+> “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta”

== mới nghe qua, chắc hẳn những người đương thời (và ngay bây giờ, ACE chúng ta) ít nhiều cảm nghĩ: it’s hard! Even TOO hard! phải khhông?

== Một đoạn Luca ghi lại còn... much TOO hard! “... Nhưng Đức Giêsu phán rằng: **Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; còn người, hãy đi rao-giảng nước Đức Chúa Trời**” (Lc. 9:60)

⇒ Thật là “Ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các người, Đường lối các người chẳng phải là đường lối Ta”

⇒ Chỉ biết: “Ai có tai để nghe thì hãy nghe!”



- Xin Chúa thương **mở mắt** chúng con để chúng **thấy những kỳ công Chúa đã tạo dựng cho chúng con**;
- Xin Chúa **mở tai** chúng con để chúng con **nghe những bài ca tán dương TÌNH CHÚA yêu thương chúng con**;
- Xin Chúa **mở mắt và tai** chúng con để chúng **thấy và nghe tiếng vui mừng hớn hở của những tạo vật của Người mà Người đã cho chúng con chung sống trong an vui hạnh phúc** ở đời này và mai sau trên quê trời – Amen.